

1-2007 Kỷ Yếu: Biên Bản Buổi Họp Ban Phục Vụ Gia Đình Bác Ái Phaolô 17/1/2007

BIÊN BẢN BUỔI HỌP BAN PHỤC VỤ GIA ĐÌNH BÁC ÁI PHAOLÔ Ngày 17-1-2007 Nhận dịp lễ giỗ 100 ngày Bà Cố Anna thân mẫu của Cha Trần Đức Hùng, Gia Trưởng Gia Đình Bác Ái Phaolô, một buổi lễ cầu nguyện cho Bà Cố Anna lúc 6 giờ tối ngày 17 tháng 01 năm 2007 tại tư gia Bà Cố. Cha Gia Trưởng chủ tế, tất cả các anh chị trong Ban Phục Vụ (BPV) đều có mặt hiệp thông với gia đình dự thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Anna. Ngoài ra trong thánh lễ Cha cũng cầu nguyện cho tất cả thành viên Gia Đình Bác Ái Phaolô còn sống và đã qua đời. Sau thánh lễ có bữa ăn nhẹ gia đình để họp mặt chia sẻ với nhau và trao đổi những công tác của Gia Đình Bác Ái Phaolô.

Để tranh thủ thời gian, Ban Phục Vụ tường trình kết quả của cuộc viếng thăm ủy lạo người nghèo tại Việt Nam, chị Uyên Nguyễn, Trưởng Ban Phục Vụ đã báo cáo chi tiết cụ thể như sau: 1. Phái đoàn công tác của Gia Đình Bác Ái Phaolô vừa về tới Việt Nam ngay trong ngày 17-11-2006 đã được Cha Linh Hướng và Gia Đình Phaolô tại Việt Nam hướng dẫn về thăm cha Đôminicô Nguyễn Văn Hộ là người đã có công sáng lập Gia Đình Phaolô Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 1 năm 1997, đúng 30 năm trước. Nay Ngài đã già, bệnh về nghỉ tại nhà hưu dưỡng của Dòng Đa Minh ở Hồ Nai, Biên Hòa. Ngài rất vui mừng và cảm động vì lời Ngài nhắn nhủ một số thành viên của Gia Đình Bác Ái Phaolô Việt Nam khi ra nước ngoài: "Mang tinh thần được sai đi" đã được thực hiện. 2. Thăm 30 cha già tại nhà hưu dưỡng Chí Hòa thuộc giáo phận Sài Gòn. Đa số các cha bệnh hoạn, già yếu và thiếu thốn. 3. Thăm viện dưỡng lão Lộ Đức, có hằng trăm người già, neo đơn và bệnh tật được các Sơ Dòng Trinh Vương Mẫu Tâm chăm sóc. Các Sơ rất tận tình, nhưng vật chất thì thiếu thốn. 4. Thăm nhà tình thương của các Sơ Notre dame Des Mission nuôi các trẻ sơ sinh và tạo công ăn việc làm cho các chị em làm lờ, sau khi giải thoát họ khỏi tội phá thai. 5. Đến mái ấm khiếm thị NHẬT HỒNG, các Sơ nuôi nhiều trẻ em đui mù, bị bỏ rơi, có em ở đó đã 15 năm. Hoàn cảnh thiếu thốn rất đáng thương. 6. Đến mái ấm THIÊN PHƯỚC do các Sơ nuôi dưỡng các em khuyết tật, mồ côi. 7. Đến Củ Chi nơi các Sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo nuôi dạy các trẻ em nghèo. 8. Đến trung tâm Mai Hòa, xã An Nhơn Tây, Củ Chi các Sơ nuôi dưỡng bệnh nhân người lớn, trẻ em, giai đoạn cuối không nơi nương tựa. Nơi đây có một nhà hài cốt cho những bệnh nhân AIDS qua đời và muốn được ở đây để được các Sơ tiếp tục cầu nguyện. Thật là cảm động. 9. Đến Họ Đạo Thới Thạch, giáo điểm Long Xuyên, Cần Thơ. Nơi đây họ rất nghèo và nhiều người Thượng đi từ 20 - 30 cây số mới đến nhà thờ nên cha Trương Thành Công ở đây phát quà hằng tuần, dạy giáo lý, cho ăn nguyên ngày Chúa Nhật. Khoảng 500 đến 700 người hằng tuần, nên rất cần sự yểm trợ tiếp tay để cho công việc truyền giáo được kết quả và nâng đỡ những người nghèo khổ đáng thương này. 10. Đến nhà thờ Cư Thịnh, Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa - Nha Trang, Cha JB Nguyễn Kỳ dòng Phanxicô phụ trách giúp nhiều người nghèo, đói khổ cần giúp đỡ. 11. Đến nhà tình thương Phú Nhơn do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá giúp đỡ những người phong cùi rải rác, rất đông gia đình nghèo, tàn tật, neo đơn. 12. Đến dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, các Sơ nuôi rất đông các trẻ mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn và 50 nữ tu đau yếu. Tu Viện rất cần sự giúp đỡ. 13. Đến các Sơ Dòng Mến Thánh Giá ở phường Kim Long Huế. Nơi đây các Sơ nuôi các em nghèo và tàn tật. 14. Thăm gia đình tổ ấm BÌNH MINH ở Tân Phú, thuộc tỉnh Thừa Thiên nuôi dưỡng trẻ em sau khi được cứu thoát khỏi bị phá thai, thiếu tã, thiếu sữa. 15. Thăm tổ ấm HOÀNG HÔN toàn người già lại đui mù, không nơi nương tựa. Hai nơi này do cha Giải và những tình nguyện viên phụ trách. 16. Thăm Dòng Mến Thánh Giá phủ Cam, các Sơ ở đây có nhiều chi nhánh nuôi trẻ em tàn tật, mồ côi, người nghèo và các Sơ già bệnh trong tu viện. 17. Ra tới nhà thờ Phước Xuyên, Cam Lộ, Quảng Trị, thăm cơ sở nuôi trẻ mồ côi và thường xuyên giúp đỡ rất đông người thiếu số. 18. Ra đến Đông Hà, Quảng Trị thăm hội người mù do Sơ Hiện phụ trách. Tuy mù lòa còn phải làm ra các sản phẩm để kiếm tiền nuôi thân trong hoàn cảnh thiếu thốn, kham khổ. Nơi đây Gia Đình Bác Ái Phaolô đã giúp đỡ nhiều năm qua. 19. Đến Cam Lộ thăm các Sơ đang nuôi dưỡng những em bị bỏ rơi, phần đông là dân tộc thiểu số. 20. Giúp Cha Bá Năng Lý từ Komtum, cha là người dân tộc đang lo cho người thiếu số nghèo, thiếu thốn ở Komtum với nhiều xứ đạo rải rác, đông dân số. 21. Thăm các bản Thượng vùng sâu, xa (từ Lavang lên đường rừng hơn 100 cây số) Đắc Nông, Bá Năng, Cùpố, Kờrông, Cờng, Khe Sanh với quà tặng theo nhu cầu của họ. 22. Đến xứ Kim Long của cha Hồ Thứ, sau khi cha du học Roma 4 năm về, cha rất thương